



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวัน 11 - 17 กรกฎาคม 2555

### "นิพนธ์" จีรัฐตั้งทีมเช็คสต็อกข้าว

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน นายกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในขณะนี้มีปัญหาอย่างมาก คาดว่าจะมีปริมาณข้าวเข้าโครงการรับจำนำสูงถึง 11 ล้านตันข้าวสาร ส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถหาโกดังเพื่อเก็บข้าวได้ จึงต้องเช่าโกดังของโรงสีเอกชนเพื่อเก็บสต็อกข้าว นอกจากนี้จะทำให้ผู้ประกอบการโรงสีลงทุนสร้างโกดังเก็บข้าวมากขึ้น ยังอาจเกิดกรณีสต็อกข้าวล้น หรือขบวนการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการเวียนเทียนข้าวของรัฐบาล เพื่อนำไปขายและกลับมารับซื้อข้าวจากนอกโครงการรับจำนำทดแทน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาล องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวด

จากการตรวจสอบพบว่า ผลผลิตข้าวนาปี 2554/2555 มีจำนวน 20.36 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวนาปรังอีก 11.26 ล้านตันข้าวเปลือก รวมผลผลิตข้าว 31.62 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 20.84 ล้านตันข้าวสาร เมื่อหักการบริโภคในประเทศ 50% หรือ 15.8 ล้านตันข้าวเปลือกหรือ 10.42 ล้านตันข้าวสาร จะเหลือข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำ 10.42 ล้านตัน

ขณะที่ ข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำทั้งนาปี 2554/2555 และนาปรังปี 2555 กลับมีจำนวนสูงถึง 17 ล้านตันข้าวเปลือกหรือ 11.05 ล้านตันข้าวสาร มากกว่าผลผลิตข้าวที่ผลิตได้จริง 1 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 0.63 ล้านตันข้าวสาร หมายความว่าข้าวในสต็อกโครงการรับจำนำของรัฐบาล ขณะนี้มีข้าวที่รับจำนำจากเกษตรกรจริง 75% ส่วนข้าวที่เหลือน่าจะเป็นการนำข้าวจากต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิประมาณ 20-30% ของปริมาณรับจำนำรวม

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากโกดังเก็บข้าวสารที่มีอยู่ในขณะนี้ประมาณ 7-8 ล้านตัน แบ่งเป็นโกดังของผู้ส่งออก 5-6 ล้านตัน และโกดังของโรงสีอีกประมาณ 2 ล้านตัน มีคำถามว่า รัฐบาลจะใช้โกดังที่ใดเก็บข้าวสารจำนวน 11.05 ล้านตัน

"ตอนนี้พบว่ามีการห้ามตรวจโกดังโรงสี ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการทุจริต มีการทำสต็อกมามากขึ้น อยากแนะนำให้มีการออกตรวจสอบสต็อก โดยรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมมือกัน หรือตั้งทีมนักศึกษาลงไปตรวจสอบ จะทำให้ตลาดข้าวสารที่เคยเงียบจะเคลื่อนไหว ถือเป็นกการสกัดกระบวนการทุจริต"

อย่างไรก็ตาม หากการส่งออกข้าวในปีนี้อ่ากว่า 10 ล้านตัน จะทำให้ราคาข้าวในปีหน้ามีปัญหาแน่นอน เพราะข้าวนาปรังของเวียดนามมีผลผลิตดี รวมทั้งไม่มีโกดังเก็บแบบของไทยจึงต้องรีบขายให้ได้ เช่นเดียวกับอินเดียที่มีผลผลิตดี มีสต็อกเหลือจำนวนมาก ราคาข้าวขาว 5% ที่ไทยส่งออกราคา 605 ดอลลาร์ต่อตัน แพงกว่าข้าวของประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะข้าวของอินเดียราคาตันละ 420 ดอลลาร์ และข้าวเวียดนามตันละราคา 405 ดอลลาร์ ความหวังที่ไทยจะส่งข้าวออกจึงลำบาก

ทั้งนี้ หลายฝ่ายคาดว่าในปีนี้อาจจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.5 ล้านตัน แต่ถ้าเงินเกมถูกจังหวะอาจขายได้ 8 ล้านตัน ถ้าส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน จะเหลือข้าวในสต็อกรัฐบาล 8-9 ล้านตันข้าวสาร ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกนาปีลดลงเหลือตันละ 7-8 พันบาท หากรัฐบาลยังรับจำนำในราคาตันละ 15,000 บาทเท่าเดิม จะขาดทุนทันทีตันละ 7-8 พันบาท

สิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการคือการเร่งระบายข้าวออกจากสต็อกให้มากที่สุด โดยตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดราคากลางและให้ผู้ส่งออกเอกชนรับซื้อ โดยการหาออเดอร์การสั่งซื้อที่ไม่ต่ำกว่า

ราคากลาง หรืออาจกำหนดเงื่อนไขกำหนดเวลาการส่งออก รวมถึงการขายให้ประเทศที่ต้องการบริโภคข้าวในราคา  
มิตรภาพ เช่น แอฟริกาใต้

"รัฐต้องยอมขายตามราคาตลาด ถ้าตั้งความหวังว่าราคาข้าวในอนาคตจะปรับสูงขึ้น คงเป็นไปได้ยาก เพราะ  
คู่แข่งอย่างเวียดนามมีข้าวขายตลอดปี รัฐบาลต้องยอมรับการขาดทุนจากการขายข้าวในโครงการรับจำนำประมาณ  
80,000-100,000 ล้านบาท เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อราคาข้าวในปีหน้าที่ยังกำหนดรับจำนำในราคาตันละ 15,000 บาท"

นอกจากนั้น การเก็บสต็อกข้าวเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้าว ซึ่งอาจเสื่อมสภาพ เพราะ  
นโยบายการระบายข้าวของรัฐไม่ระบายข้าวที่นำเข้คลังสินค้าก่อน แต่จะเร่งระบายข้าวใหม่ออกสู่ตลาด ขณะที่อายุ  
ของข้าวประมาณหนึ่งปีครึ่งจะเริ่มเสื่อมคุณภาพ

นายพนธ์ ยังเห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะรับจำนำข้าวนาปีฤดูกาล 2555/2556 แต่อาจกำหนดสัดส่วน เช่น รับ  
จำนำ 70% เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนา และอีก 30% ให้เป็นไปตามกลไกราคา และในทุกขั้นตอนต้องมีความ  
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ระดับการรับจำนำจนถึงกระบวนการส่งมอบข้าว

อย่างไรก็ตาม ช่วงหนึ่งปีของการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าว ถือว่ารัฐสามารถช่วยยกระดับรายได้ของ  
ชาวนาให้ดีขึ้นได้ ด้านกลุ่มโรงสีได้ประโยชน์บางส่วน โดยเฉพาะในส่วนที่มีความใกล้ชิดทางการเมือง ขณะที่กลุ่มผู้  
ส่งออกข้าวได้รับผลกระทบจากราคาข้าวที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการร่วม  
ทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1 ที่กรุงฮานอย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ไทยและเวียดนามตกลงขยายความร่วมมือที่  
สำคัญในด้านสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งไทยและเวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกรายสำคัญของ  
โลก โดยตกลงจะร่วมมือกันในการค้าข้าวในตลาดโลก มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพของสินค้าข้าวใน  
ตลาดโลก และช่วยยกระดับชีวิตของชาวนาทั้ง 2 ประเทศให้ดีขึ้น และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ  
ประชากรโลกด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ธ.ก.ส.หมดหน้าตัดจีรัฐเร่งระบายข้าว

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า โครงการรับจำนำ  
ข้าวตามนโยบายรัฐบาลที่ปิดโครงการไปแล้วคือ ข้าวนาปี ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 7 ล้านตัน คิดเป็น  
เงิน 1.2 แสนล้านบาท และที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือข้าวนาปรัง โดยเป็นการรับจำนำที่ต่อเนื่องจากปัญหาอุทกภัย  
ทำให้เกษตรกรเร่งรัดปลูกและได้ผลผลิตมาก โดยมีเกษตรกรเข้าโครงการทั้งสิ้นเกือบ 10 ล้านตัน คิดเป็นเงินเกือบ 1.4  
แสนล้านบาท และคาดว่าเมื่อปิดโครงการในเดือนหน้าจะมีจำนวนข้าวเข้าโครงการทั้งสิ้น 11-12 ล้านตัน คิดเป็นเงิน  
1.6 แสนล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อรวมโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายรัฐบาลทั้งข้าวนาปีและนาปรังรวมเป็นเงิน 2.7 แสนล้านบาท  
โดยที่เป็นเงินของธ.ก.ส.เอง 9 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้กรอบที่คณะรัฐมนตรี  
(ครม.) อนุมัติไว้ 2.69 แสนล้านบาท และจำนวนข้าวที่เข้าโครงการยังเป็นไปตามที่สำรวจไว้แต่แรกว่า ข้าวนาปรัง  
น่าจะถึง 11.1 ล้านตัน แต่เข้าโครงการแล้ว 10 ล้านตัน ยังเหลืออีก 1 เดือนก็น่าจะเป็นไปตามที่สำรวจไว้

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลจะดำเนินการรับจำนำข้าวต่อเนื่องตามที่ประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่า เกษตรกรจะเข้า  
โครงการได้ปีละ 2 ครั้ง จะต้องคำนึงถึงปริมาณของสถานที่เก็บข้าว เพราะยังมีข้าวจำนวนมากที่ยังเหลือค้างจาก  
ฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา รวมถึงเงินทุนที่จะต้องนำมาดำเนินการรับจำนำ เพราะหากยังมีการกั๊กยืมก็จะเป็นภาระต้นทุน  
เนื่อง จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธ.ก.ส.เองว่า รัฐบาลจะต้องเร่งระบายข้าวสาร  
ในสต็อกออกไป ซึ่งนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธ.ก.ส.รับที่นำ  
เรื่องไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ(กชช.)

“เงินทุนที่ ธ.ก.ส. จะใช้ไปในการรับจำนำข้าวมี 9 หมื่นล้านบาท เพราะสภาพคล่องที่เหลือยังต้องเก็บไว้เพื่อดูแลพืชผลอื่นๆ หากขายข้าวแล้วนำเงินมาชำระคืน ธ.ก.ส. ก็จะมีเงินเหลือมาใช้ในการรับจำนำข้าวรอบใหม่ได้ ส่วนเงินที่เหลือ รัฐบาลก็ต้องดำเนินการจัดการ หรือออกเป็นมาตรการใหม่ เพื่อบรรจุในแผนก่อนหน้า สภาฯ ของประเทศ เพราะมติเดิมที่อนุมัติไว้ 2.69 แสนล้านบาท ได้ใช้เงินรับจำนำไปแล้วเมื่อสิ้นสุดโครงการน่าจะถึง 1.7-1.8 แสนล้านบาท เหลือประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาท และใช้ไปในการรับจำนำข้าวและมันสำปะหลังบางส่วน จึงจะเหลือทั้งสิ้น 5-6 หมื่นล้านบาท ที่สามารถออกมาเป็นมาตรการใหม่ เพื่อให้กับการรับจำนำข้าวในปีได้”

สำหรับปีงบประมาณ 2556 รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณเพื่อชำระคืนหนี้ที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลทั้งสิ้น 6.07 หมื่นล้านบาท โดยเป็นโครงการเก่าคือ หมอหนี้ ปู่ ประกันภัยข้าว ส่วนโครงการรับจำนำข้าวก่อนปี 2554 ที่ขาดทุน ในปีนี้ได้มา 1.8 หมื่นล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ได้รับชำระคืน 3 หมื่นกว่าล้านบาท หากตั้งงบประมาณชดเชยต่อเนื่องไปเช่นนี้ ครบ 5 ปีก็จะมีหนี้สินค้าง นอกจากนั้นจะเป็นภาระชดเชยดอกเบี้ยต่างๆ โครงการประกันรายได้ที่ชดเชยต้นทุนเงินมา 4 หมื่นล้านบาท ส่วนโครงการรับจำนำข้าวล่าสุดได้ชดเชยต้นทุนเงินไปแล้ว 8 พันล้านบาท และยังมีชดเชยบัตรสินเชื่อเกษตรกร 1.1 พันล้านบาท ส่วนโครงการประกันภัยพืชผลรอบใหม่ ให้ ธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อน

ที่มา ASTV ผู้จัดการรายวัน

## รัฐยอมขายข้าวขาดทุนราคาว่าง 10 ดอลลาร์/ตัน

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงนโยบายการจำนำข้าวของรัฐบาลที่มีข้อมูลว่ามีข้าวล้นสต็อก โดยยืนยันว่ารัฐบาลยังสามารถบริหารจัดการได้ ขอให้ทุกฝ่ายอย่ากังวลเรื่องนี้มาก เพราะรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการเจรจาแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับประเทศต่างๆ คาดว่าจะทยอยระบายข้าวออกจากสต็อกได้ ขณะนี้ใกล้เวลาที่จะส่งมอบข้าวให้บางประเทศที่เจรจาไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนเรื่องจำนวนคงต้องถามไปยังกระทรวงพาณิชย์ เพราะมีตัวเลขที่แน่นอนและมีการปรับปรุงเป็นระยะ

ส่วนราคาจำหน่ายข้าวที่เร่งระบาย นายกิตติรัตน์ ระบุว่า ราคาจำหน่ายข้าวต่ำกว่าราคารับจำนำบ้างก็ไม่มีเป็นไร เพราะการขาดทุนครั้งนี้ยืนยันว่าขายข้าวได้แพงกว่าวิธีการประกันข้าว และก็เอาส่วนต่างมาจ่ายให้กับเกษตรกร ส่วนที่ขาดทุนรัฐบาลก็จ่ายชดเชยให้เกษตรกรบ้าง เป็นวิธีการบริหารจัดการแบบหนึ่งตามวิธีการจำนำข้าว เราอยากขายข้าวให้ได้ราคาดี แต่การแสดงอาการทุรนทุรายว่า อยากขายข้าวให้ได้ราคาดี ราคาแพงก็อาจไม่ได้ราคาตามที่หวัง แต่เรามั่นใจว่าเราจะขายได้ราคาดี เพราะรู้ว่ามีความต้องการข้าว เพราะฉะนั้นขายได้แน่นอน รู้สต็อกอยู่ว่าข้าวในตลาดโลกเริ่มขาดแคลน จึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล นายกิตติรัตน์ กล่าว

นายสมพงษ์ กิตติเรืองลาภ ประธานกรรมการ บริษัท พงษ์ลาม จำกัด กล่าวว่า ตลาดข้าวในช่วงครึ่งปีหลังยังคงซบเซาต่อเนื่องเพราะผู้ซื้อต่างประเทศหันไปนำเข้าข้าวจากอินเดียและเวียดนามที่มีราคาต่ำกว่าไทยเกือบตันละ 100 ดอลลาร์ ทำให้คำสั่งซื้อของผู้ส่งออกขณะนี้ไม่มีอยู่ในมือหรือมีอยู่ก็เป็นจำนวนน้อยมาก สะท้อนจากปริมาณส่งออกข้าวลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน

ส่วนสต็อกข้าวของรัฐบาลขณะนี้มียังมีอยู่เต็มจำนวน พื้นที่เก็บมีอยู่ทั่วประเทศ โดยบริษัท ได้สร้างแวร์เฮาส์เก็บข้าวเพิ่มไว้ 3 แห่ง ได้แก่ สระบุรี 2 แห่ง และปทุมธานี 1 แห่ง เก็บได้รวมเกือบ 1 ล้านตันข้าวสาร และขณะนี้ส่วนหนึ่งให้รัฐบาลเช่าเก็บข้าวจากโครงการรับจำนำจำนวนหนึ่ง ที่เหลือให้บริษัทเอกชนผู้ส่งออกข้าวด้วยกันเช่า ซึ่งล่าสุดปริมาณข้าวยังมีอยู่เต็มโกดัง

ข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหน้าปี ที่กำลังจะเปิดดำเนินการใหม่ จะทำให้ข้าวเข้ามาอีกจำนวนมาก รัฐบาลจะใช้พื้นที่ไหนเก็บเพราะข้าว 10 ล้านตันเต็มแล้ว ไม่น่าจะมีเหลืออีกแล้ว หากช่วงนี้ไม่มีการระบายข้าวออกไป ซึ่งการระบายเท่าที่ดูบอกได้เลยว่ายากมาก เพราะข้าวเราแพง ก็หวังว่าถ้าไม่บริหารจัดการให้ดีข้าวล้นสต็อกแน่ นายสมพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้ผู้ส่งออกข้าวและผู้สนใจเสนอขอซื้อข้าว ตามปริมาณและราคาของคำสั่งซื้อที่มีอยู่เข้าไปยังกรมฯ เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติขายให้หรือไม่ ในส่วนบริษัทเสนอซื้อข้าวขาวไป 1 แสนกระสอบ แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา ซึ่งเป็นวิธีเดิมที่ใช้ในการระบายข้าวตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อน ซึ่งผู้ส่งออกจะไม่ทราบว่าผู้ซื้อรายอื่น เสนอราคาเท่าใดและมีการระบายข้าวออกไปมากน้อยเพียงใด

รายงานข่าวกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มี การส่งออกข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ ตามที่รัฐบาลกล่าวอ้าง ขณะที่ผู้ส่งออกทั่วไปแม้จะเสนอซื้อข้าวจากรัฐ แต่ก็มียุ่่น้อยรายที่ได้รับพิจารณาขาย ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าวิธีการระบายดังกล่าว จะสร้างความไม่โปร่งใสในกระบวนการระบายข้าว ซึ่งเป็นทรัพย์สินของประเทศ เบื้องต้น ประเมินว่า รัฐบาลได้ขายข้าวให้เอกชนบางรายแล้ว โดยขายในราคาต่ำกว่าตลาด ซึ่งราคาข้าวสารในตลาดเฉลี่ยที่ตันละ 1.7-1.8 หมื่นบาท แต่ขายในราคาเพียงตันละ 1.5 หมื่นบาท ทำให้รัฐบาลขาดทุนจากราคาตลาดถึงตันละ 2 พันบาท ซึ่งเอกชนที่ซื้อข้าวจากรัฐบาลจะมีต้นทุนต่ำกว่าผู้ส่งออกรายอื่นตามส่วนต่างของราคา

ทั้งนี้ ก่อนที่รัฐบาลจะส่งมอบข้าวในสัญญาของรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี นั้น จะต้องเปิดประมูลเชิญชวนให้เอกชนเข้ามาปรับปรุงคุณภาพข้าว ก่อนส่งมอบ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มี การเปิดประมูลเชิญชวนให้เอกชน เสนอตัวรับงานปรับปรุงคุณภาพข้าวแต่อย่างใด

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานความเคลื่อนไหวราคาข้าวทุกชนิดปรับลดลงเฉลี่ยตันละ 10 ดอลลาร์ สาเหตุมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่า และตลาดคาดการณ์ว่าไทยมีสต็อกอยู่ในมือเป็นจำนวนมาก โดยราคา ณ วันที่ 11 ก.ค. 2555 ข้าวหอมมะลิ ตันละ 1,059 ดอลลาร์ ลดลงจากตันละ 1,067 ดอลลาร์ ข้าวขาว 100% ตันละ 610 ดอลลาร์ ลดลงจากตันละ 621 ดอลลาร์ ข้าว 5% ตันละ 601 ดอลลาร์ ลดลงจากตันละ 612 ดอลลาร์ ข้าว 25% ตันละ 574 ดอลลาร์ ลดลงจากตันละ 581 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาข้าวขาวของเวียดนาม เฉลี่ยที่ตันละ 365-410 ดอลลาร์ การส่งออกข้าว 1-5 ก.ค. ปริมาณ 86,272 ตัน ลดลง 40% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และการส่งออกตั้งแต่ 1 ม.ค. 5 ก.ค. ปริมาณ 3,534,061 ตัน ลดลง 45.49% ข้าวจากโครงการรับจำนำรอบใหม่รัฐบาลจะใช้พื้นที่ไหนเก็บ เพราะข้าว 10 ล้านตันเต็มแล้ว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## กชช.เตรียมเคาะรับจำนำข้าวหน้าปีรอบใหม่

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เร็ว ๆ นี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เพื่อพิจารณาการเปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 55/56 ซึ่งคาดว่าจะใช้เงื่อนไขการรับจำนำ และกำหนดราคารับจำนำเท่ากับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 54/55 และข้าวเปลือกนาปรังปี 55 คือข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท (ความชื้น 15%) ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว (เมล็ดยาว) ตันละ 16,000 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 20,000

ส่วนกำหนดเวลาเปิดโครงการฯ ที่ประชุมต้องหารือว่าจะเปิดโครงการในเดือน ส.ค.นี้ทันทีตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ เพื่อรองรับข้าวที่ปลูกปีนี้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน เช่น จ.สุพรรณบุรี พิจิตร โดยเบื้องต้นประเมินว่า ปริมาณข้าวดังกล่าวจะมีมากกว่า 1 ล้านตัน แต่กระทรวงพาณิชย์ต้องการให้โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 55 ที่กำหนดสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย.นี้เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงเปิดโครงการรับจำนำรอบใหม่ตามกำหนดเดิมเหมือนทุกปีที่มีประมาณเดือน ต.ค.

“แนวทางการรับจำนำปีหน้าคือ จะเปิดแบบไม่ต้องกำหนดว่าเป็นโครงการนาปีหรือนาปรัง แต่เราจะรับจำนำทั้งปียาวไปเลย เพราะชาวนาบางพื้นที่ปลูกข้าวเหลื่อมเวลากันก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 2 รอบ ถ้ากำหนดแบบเดิมเหมือนเป็นการตัดสิทธิ์ชาวนา” นายบุญทรง

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

## พาณิชย์เร่งเจรจา 4 ประเทศผู้ผลิตข้าวจัดตั้งสมาพันธ์ข้าวอาเซียน

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แม้ในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวไปตลาดต่างประเทศได้เพียง 3.6 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเทียบกับปีนี้ ราคาข้าวไทยส่วนใหญ่มีการปรับตัวสูงขึ้นจนหลายฝ่ายหวัดกว่าประเทศคู่ค้าทั่วโลกหันไปสั่งซื้อข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านแทน และอาจจะทำให้ไทยเสียแชมป์การส่งออกข้าว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ มองว่า ความต้องการข้าวในตลาดโลกยังมีอยู่มาก และน่าจะทำให้ในไตรมาสที่ 3 และ 4 หลังจากนั้น การส่งออกข้าวจะกลับมาดีขึ้น และเชื่อมั่นว่า การส่งออกข้าวไทยในปีนี้จะอยู่ที่ 8-9 ล้านตัน และไม่เสียแชมป์การส่งออกข้าวอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน โดยมีโรงสีข้าว เป็นแกนกลางในการหารือกับประเทศผู้ผลิตข้าวในกลุ่มอาเซียน ทั้งเวียดนาม กัมพูชา พม่า และลาว เพื่อผลักดันให้เกิดกรอบความร่วมมือการค้าข้าวตั้งแต่ระดับรัฐบาล ภาคเอกชน ไปจนถึงเกษตรกรด้วยการจัดตั้งสมาพันธ์ข้าวอาเซียนขึ้น เพราะหากดูในกลุ่ม 5 ประเทศนี้ รวมประเทศไทย ถือเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก มีปริมาณผลิตรวมกันกว่า 30-40 ล้านตัน สามารถป้อนตลาดโลกได้อย่างเพียงพอ เพื่อร่วมกันในการยกระดับราคาข้าวในกลุ่มอาเซียนให้มีราคาสูงขึ้น และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ดังนั้น ในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคมนี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ระหว่างเวียดนาม-ไทย ครั้งที่ 1 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งจะเป็นการประชุมความร่วมมือทางการค้าระดับรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก จะได้หารือในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การทบทวนการค้าสองฝ่าย ความร่วมมือด้านการค้าและลงทุน มุ่งเน้นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวก เพื่อลดอุปสรรคการค้าการลงทุนระหว่างกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะหารือในประเด็นความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร โดยเฉพาะความร่วมมือเรื่องข้าว เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวและยกระดับราคาสินค้าข้าวให้มีเสถียรภาพในตลาดโลก ซึ่งขณะนี้ ราคาข้าวโดยรวมหากเป็นข้าวหอมมะลิในตลาดโลกมีราคาประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวขาวอยู่ที่ 550-600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

อย่างไรก็ตาม เท่าที่ประเมินสถานการณ์หลายประเทศยังมีความต้องการข้าวอยู่ ดังนั้น หากความร่วมมือกลุ่มผู้ค้าข้าวอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ถือเป็นยกระดับราคาข้าวของกลุ่มอาเซียนให้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้เกษตรกรปลูกข้าวแต่ละประเทศมีความภูมิใจ เพราะหากราคาข้าวสูง ลูกหลานเกษตรกรชาวนาจะหันกลับมาทำนา **ที่มา สำนักข่าวไทย**

## เวียดนามส่งออกข้าวแข่งไทยพ้อค่าเชิงรัฐไม่แก้ราคาแพง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมความร่วมมือการค้าข้าว ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 9 ร่วมกับสมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางเวียดนามได้แจ้งผลการส่งออกเวียดนามเดือนมิถุนายนปีนี้มีปริมาณ 8 แสนตัน และคาดการณ์เดือนกรกฎาคมจะยังเท่าเดิม 8 แสนตัน ล่าสุดได้ทำสัญญาขายให้ฟิลิปปินส์อีก 1 แสนตัน ต่างจากไทยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่งออกเพียง 5.2 แสนตัน และเดือนกรกฎาคมคงไม่เกิน 5 แสนตัน ผลที่เกิดขึ้นคือเมื่อสิ้นสุดกรกฎาคมนี้เวียดนามจะกลายเป็นแชมป์ด้านปริมาณส่งออกข้าวอันดับ 1 แทนที่ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การส่งออก ส่วนไทยกลายเป็นอันดับ 3 รองจากอินเดีย แข่งเป็นอันดับ 2 ทำได้ 7-8 แสนตัน

แม้ว่ารัฐบาลพยายามใช้โครงการรับจำนำ เพื่อผลักดันให้ยกระดับราคาส่งออกข้าวต่อหน่วยมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 20% แต่ 6 เดือนแรกลดลง 46% เมื่อคำนวณแล้วเท่ากับไทยมีรายได้ลดลง 32-33% ไม่คุ้มค่า และการทำยอดจีทูจีเป็นเรื่องเห็นผลช้า เพราะทำแค่เอ็มโอยู เช่นกรณีของโกติวีร์ขาย 2.4 แสนตัน ส่งมอบ 6 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 40,000 ตัน ไม่มีผลต่อการส่งออกมากนัก จึงต้องพึ่งเอกชน หากยอดส่งออก 6 เดือนหลังเฉลี่ยเดือนละ 5 แสน

รวมเป็น 3 ล้านตัน มีผลต่อภาพรวม 6.5-7 ล้านตันเท่านั้น แต่หากรัฐบาลการันตีจะส่งออกผ่านระบบจีทูจีได้ 3 ล้านตัน จึงจะทำให้ยอดส่งออกภาพรวมได้ถึง 9.5 ล้านตัน ตามที่กระทรวงพาณิชย์คาดหวังไว้

"จีทูจีช่วยอะไรไม่ได้มาก และแนวโน้มครึ่งปีหลังสถานการณ์เศรษฐกิจโลกแย่งจากผลหนี้ในสหภาพยุโรป กระทบตลาดหลักของไทยในแอฟริกา ซึ่งพึ่งพาพ่อค้าคนกลางยุโรป ฉะนั้น เมื่อเศรษฐกิจสหภาพยุโรปไม่ดีย่อมกระทบ พฤติกรรมการบริโภคอาจต้องการลดราคาซื้อ แต่ข้าวไทยขาย 600 เหรียญสหรัฐ ให้เครดิต 5 ปีก็ยังไม่คุ้ม ดอกเบี้ย หรือรัฐบาลจะยอมลดทำราคามิตรภาพจีทูจี จากที่รับจํานําคิดเป็นราคาส่งออก 800 เหรียญสหรัฐ ยอมขาย 440 เหรียญสหรัฐ ขาดทุนมาก รับได้หรือไม่"

สาเหตุที่เวียดนามส่งออกเพิ่มขึ้นรวดเร็ว เพราะปริมาณผลผลิตปีนี้คาดว่าจะได้ 44 ล้านตันข้าวเปลือก มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยผลิตข้าวนาปรังกำลังจะออกมาอีก 4 ล้านตัน และอีกส่วนรับซื้อข้าวเปลือกจากกัมพูชามาปรับปรุงและส่งออก ทำให้สต็อกมีปริมาณมาก แต่ระบบการจัดเก็บภายในไม่ดีเท่าที่ควร จึงยอมลดราคาส่งออก 405-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน ต่ำกว่าอินเดียซึ่งขาย 415-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่งผลให้ข้าวไทยแพงกว่า คือ ข้าวขาว 5% แพงกว่า 200 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวหอม 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นายชูเกียรติกล่าวอีกว่า ไทยน่าจะเสียส่วนแบ่งตลาดในเอเชียและอาเซียนให้เวียดนาม โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะซื้อข้าวขาวจากเวียดนามไป 1 แสนตัน และยังคงเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวขาว แอฟริกาให้อินเดีย เสียส่วนแบ่งข้าวหอมมะลิในตลาดฮ่องกงและจีนให้เวียดนาม กัมพูชา ซึ่งกำลังเร่งพัฒนาการผลิตและคุณภาพข้าว ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีสุน เซนที่ชู

เรื่องข้าวเป็นวาระแห่งชาติ เร่งผลิตและส่งออกเพิ่มปี 2558 เป็น 1 ล้านตันต่อปี ขณะนี้ราคาขายข้าวหอมมะลิของกัมพูชา 770-780 เหรียญสหรัฐต่อตัน รองจากไทย 1,100-1,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน เวียดนาม 570 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ ยอดส่งออกข้าวไทยปีระหว่าง 1 มกราคม-4 กรกฎาคม มีปริมาณ 3,517,274 ล้านตัน ลดลง 45.45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งออก 6,447,569 ล้านตัน โดยเฉพาะ 1-4 กรกฎาคมยอดเหลือ 69,485 ล้านตัน ลดลง 35% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อนเคยทำได้ 108,361 ล้านตัน ราคาข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 612 เหรียญสหรัฐต่อตัน สูงกว่าเวียดนาม 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน อินเดีย 420 เหรียญสหรัฐต่อตัน และปากีสถาน 475 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-12 ก.ค. 2555 มีจำนวน 133,463 ตัน มูลค่า 59.303 ล้านเหรียญสหรัฐ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 12 ก.ค. 2555 มีจำนวนรวม 3.547 ล้านตัน มูลค่า 1.626 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 14% และมูลค่าลดลง 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 4.135 ล้านตัน มูลค่า 1.953 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 5.2 ล้านตัน

สมาคมอาหารรายงานว่า ในปีนี้ได้ทำสัญญาขายข้าวให้เงินประมาณ 1.2 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของ การทำสัญญาขายข้าว 5.2 ล้านตัน ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ โดยมีการส่งมอบแล้วประมาณ 900,000 ตัน

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่ผู้ส่งออกได้เริ่มรับซื้อข้าวเปลือกในฤดูใหม่ (the summer-autumn crop) จำนวน 1 ล้านตันข้าวเปลือก เพื่อเก็บสต็อกเป็นข้าวสารไว้จำนวน 500,000 ตันตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะเก็บสต็อกไปจนถึงวันที่ 10 ต.ค. ศกนี้ (โครงการเริ่ม 10 ก.ค. – 10 ส.ค. โดยรัฐบาลจะให้การช่วยเหลือด้านเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยสำหรับการรับซื้อข้าว) แม้ว่าในช่วงนี้ความต้องการข้าวจากต่างประเทศจะน้อยลง ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 410-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) เท่ากับ

สัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

วงการค้าข้าวคาดว่า ราคาข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นในเดือนหน้าหากมีความต้องการข้าวจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเข้ามากระตุ้นตลาด แต่ในขณะนี้ เวียดนามไม่สามารถแข่งขันกับข้าวราคาที่ถูกกว่าจากอินเดียและพม่าซึ่งเสนอขายข้าวในระดับราคา 350-430 เหรียญสหรัฐต่อตันได้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเปิดเผยว่า รัฐบาลอาจจะมีการหารือเพื่อทบทวนนโยบายการส่งออกข้าวในกลางเดือน ส.ค. นี้ หลังจากที่ทราบรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ โดยในปีนี้ฤดูมรสุมซึ่งจะพัดพาฝนมาตกในแหล่งเพาะปลูกได้ล่าช้ากว่าปกติประมาณ 2 สัปดาห์ และปริมาณฝนลดลงประมาณ 22% ซึ่งภาวะดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อการเพาะปลูก และปริมาณผลผลิตธัญพืช

อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่ายังเร็วไปที่จะออกมาตรการจำกัดการส่งออกข้าวในช่วงนี้เพราะอินเดียยังคงมีสต็อกข้าวจำนวนมาก และรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

ในปีการผลิต 2011/12 นี้ ทางกรมได้ประมาณการผลผลิตข้าวไว้ที่ 104.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2010/11 ที่มีจำนวน 95.98 ล้านตัน

ทางการรายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ก.ค. มีจำนวน 30.7 ล้านตัน ลดลงจากเดือน มิ.ย. 4% และลดลงเป็นครั้งแรกนับจากเดือน ม.ค. ที่มีจำนวน 29.7 ล้านตัน แต่ยังคงสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 14.5% โดยสต็อกข้าวขณะนี้คิดเป็น 3 เท่าของสต็อกขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 10.2 ล้านตัน ณ วันที่ 1 ก.ค. (ประกอบด้วย buffer stock จำนวน 9.8 ล้านตัน และ Strategic Reserve stock จำนวน 2 ล้านตัน)

ขณะที่ สต็อกข้าวสาลี ณ วันที่ 1 ก.ค. มีจำนวน 49.8 ล้านตัน โดยสต็อกข้าวสาลีขณะนี้คิดเป็น 2.5 เท่าของสต็อกขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 20.1 ล้านตัน ณ วันที่ 1 ก.ค. (ประกอบด้วย buffer stock จำนวน 17.1 ล้านตัน และ Strategic Reserve stock จำนวน 3 ล้านตัน)

ทั้งนี้ สต็อกข้าวสาลีและข้าว ลดลงจากจำนวน 50.2 และ 32.1 ล้านตัน ที่มีการรายงานเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยคาดว่าสต็อกข้าวยังคงมีแนวโน้มลดลงในเดือนถัดไปจนกว่าจะถึงเดือน พ.ย. ที่จะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูใหม่ สต็อกจึงจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## มาเลเซีย

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Agriculture and Agro-based Industry Minister) ระบุว่า มาเลเซียมีแผนที่จะลดการนำเข้าข้าวลงประมาณ 10% ภายในปี 2020 พร้อมแสดงความมั่นใจว่า มาเลเซียจะมีผลผลิตข้าวเพียงพอต่อความต้องการประมาณ 70% ของความต้องการบริโภคทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว และหากมีการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 800 ก.ก.ต่อไร่ ก็จะทำให้มาเลเซียมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการ 80% ของความต้องการบริโภคทั้งหมด

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

มีรายงานว่าฟิลิปปินส์ได้ตกลงซื้อข้าวขาว 25% จำนวน 130,000 ตัน ในราคา 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี จากเวียดนาม ซึ่งเป็นการซื้อเพิ่มจากที่ได้มีการซื้อไปจำนวน 120,000 ตัน ในช่วงก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.-มิ.ค. นี้

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าวของประเทศ วันที่ 1 มิ.ย. มีจำนวน 2.29 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 67 วัน) ลดลง 26.1% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 3.09 ล้านตัน และลดลง 14.4% จากเดือน พ.ค. ที่มีจำนวน 2.67 ล้านตัน

ทั้งนี้ สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวน 650,000 ตัน ซึ่งสต็อกของ NFA จำนวนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 19 วันเท่านั้น (รัฐบาลกำหนดให้ NFA ต้องมีสต็อกเพียงพอสำหรับการบริโภค 30 วัน) นอกจากนี้สต็อกข้าวที่อยู่ในคลังของเอกชน (commercial warehouses) มีประมาณ 750,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 32.8% ของสต็อกทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ภาคครัวเรือนมีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 0.88 ล้านตัน (คิดเป็นสัดส่วน 38.6% ของสต็อกทั้งหมด)

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการของ องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) คาดว่าสต็อกข้าวจะเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ เพราะจะเริ่มมีการรับมอบข้าวที่ภาคเอกชนมีการนำเข้าจากต่างประเทศ จากการที่ NFA ได้จัดสรรโควตาให้เอกชนนำเข้าได้ 380,000 ตัน รวมทั้งข้าวอีก 100,000 ตัน ที่ NFA ซื้อจากเวียดนามก็จะมีการส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. นี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## จีน

คณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) เปิดเผยแถลงการณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ไชนา เกรน รีเชิร์ฟ คอร์ปอเรชัน หรือหน่วยงานบริหารจัดการคลังสำรองธัญพืชของรัฐบาลจีน จะเริ่มดำเนินโครงการจัดซื้อและสำรองข้าวตันฤดูประจำปีในระหว่างวันที่ 16 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. หากราคาข้าวในตลาดลดลงต่ำกว่าราคาซื้อขั้นต่ำติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน

ทั้งนี้ มีการกำหนดราคาข้าวขั้นต่ำไว้ที่ 2,400 หยวนต่อตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 360 หยวนต่อตันจากปีก่อน โครงการสำรองสต็อกข้าวดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีขึ้นในมณฑลอันฮุย เจียงซี หูเป่ย์และหูหนาน รวมถึงเขตปกครองตนเองกวางซี จวง โดยในปัจจุบันนี้ ราคาซื้อข้าวตันฤดูล่าสุดใหม่อยู่ที่ระหว่าง 2,500 ถึง 2,560 หยวนต่อตัน ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อข้าวขั้นต่ำที่รัฐบาลตั้งไว้

ในระหว่างการประชุมว่าด้วยโครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวซูเปอร์ไฮบริดไรซ์ (Super Hybrid Rice) ที่มณฑลหูหนานในภาคกลางของจีนเมื่อวันจันทร์ นายหยวน หลงผิง บิดาแห่งข้าวพันธุ์ผสมของจีนคาดการณ์ว่า มณฑลดังกล่าวจะมียอดการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านตัน ในช่วงก่อนถึงปี 2558

ทั้งนี้โครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวซูเปอร์ไรซ์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มหน่วยการผลิตข้าวให้สูงขึ้น และจะนำมาซึ่งผลกำไรที่สูงขึ้นของเกษตรกร รวมไปถึงการรับรองความมั่นคงด้านอาหารในภาพรวมของจีน

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

## อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 24 ก.ค. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 29 ก.ค.

ส่วนการประมูลเมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการธัญพืชอิรักตกลงซื้อข้าวจำนวน 82,000 ตัน จากประเทศไทย ในราคาประมาณ 585-590 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 500,000 ตัน)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อจำนวน 100,000 ตัน จากประเทศไทย 40,000 ตัน ราคาประมาณ 665.89 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และจากประเทศอาร์เจนตินาและอูรุกวัยประเทศละ 30,000 ตัน ราคาประมาณ 695 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

ที่มา [The Iraqi Grain Board](#)



## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2555/56 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 465.08 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 463.94 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2554/55 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 100 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2554/55 ที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็น 103.4 ล้านตัน ส่วนที่ประเทศจีนนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 141.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน บราซิล สหรัฐ อียิปต์ อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะมีผลผลิต 21.05 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ทางด้านกรบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2555/56 จะมีการบริโภคว่าวประมาณ 466.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2554/55 ที่มีจำนวน 458.4 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจาก 104.2 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 เป็น 102.5 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.13 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 9.38 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2556 จะมีปริมาณ 35.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 35.4 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555 โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าลดลงเหลือ 1.45 ล้านตัน จากที่ในปี 2555 คาดว่ามีการนำเข้า 1.25 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.25 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่คาดว่านำเข้า 2.45 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.18 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.95 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.2 ล้านตัน และมาเลเซียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2556 ประเทศไทยจะส่งออก 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่คาดว่าจะส่งออก 6.5 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่คาดว่าจะมีการส่งออก 7 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่คาดว่าจะส่งออกถึง 8 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าปากีสถานจะส่งออก 4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.1 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 0.95 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน

ที่มา USDA